

Năm Gà nói chuyện Gà món ăn “Gà Bắc Bộ Phủ” (ma- dzê in Việt Cộng)



Trước khi vào bài viết, người viết xin được nói sơ qua về vài từ ngữ có trong bài viết này:

Bắc Bộ Phủ :

Bắc Bộ phủ là ngôi nhà hai tầng ở số 12 phố Ngô Quyền, Hà Nội. Đây là nơi đặt trụ sở chính quyền Bắc Cộng. Thời thuộc Pháp, tòa nhà này là Phủ thống sứ Bắc Kỳ. Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9 tháng 3 năm 1945), tòa nhà được đổi thành Phủ khâm sai Bắc Kỳ.

Trong cái gọi là “Cách mạng tháng Tám”, (19 tháng 8 năm 1945), lực lượng Việt Minh (Cộng Sản vờ cùng liên hiệp với các đảng phái quốc gia khác thành lập Mặt Trận Việt Minh) cùng nhân dân Hà Nội đã tiến công và chiếm giữ tòa nhà này. Sau tháng Tám 1945, Hồ Chủ tịch và Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về làm việc tại đây cho đến ngày 20-12-1946 (ngày toàn quốc kháng chiến). Trong thời gian này, tòa nhà được đổi tên thành Bắc Bộ phủ.

Món “Gà Bắc Bộ Phủ”



Đây là món ăn do Hồ Chí Minh, một tay đầu bếp chuyên nghiệp chế biến dành riêng cho các Đại Hán ở Trung Nam Hải,(Bắc Kinh) như Mao xénh Xáng, như Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình....xúc và các tay Bạch Nga Gấu Bắc Cực ở Kremli như Stalin, như Khrushchev thưởng thức. Và nay, tuy Hồ đã vong mạng, món ăn “Gà Bắc Bộ Phủ” vẫn được đám thủ hạ của Hồ như Đồng, Giáp, Duẩn, Chinh, Mưòi, Linh, Anh... và nay là...Dũng, Trọng, Phúc, Quang, (thì) Ngân... tiếp tục nấu món ăn này cho các Xénh Xáng và các con gấu Bắc Cực khác tiếp

tục ăn như Tập Cận Bình, như Lý Quốc Cường (Thủ Tướng Trung Cộng), như Putin, như Dmitri Medvedev...

Ma-dzê... in Vietnam : đây là cách phát âm chữ Made in Vietnam của đương kiêm Thủ Tướng Việt Cộng, Nguyễn xuân Phúc, người được giới thiệu là có Văn Bằng Tiến Sĩ ...tại chức. Điều này làm mọi người nhớ đến câu nói rất được phổ biến ở trong nước “ Đốt như chuyen tu, Ngu như tại chức “.



Người Trung Hoa, có những kiểu ăn uống rất quái lạ. Cũng vì cách ăn uống quái lạ đó mà có biết bao con thú bị tuyệt chủng. Có thể nói bất cứ con gì nhúc nhích là anh Ba Tàu ...chơi hết, không chừa con nào, rắn rít bò cạp, chuồn chuồn, châu chấu, cứ nhìn mấy hũ rượu ngâm đủ thứ các con sâu bọ, rắn rết, tắc kè, cóc nhái,

chỉ nhìn thôi cũng đủ rùng mình, khiếp đảm , vì nó được người Trung Hoa cho là bổ và tăng cường khả năng dương tính. Cũng vì muốn tăng cường cái khả năng đó nên bao nhiêu con hải cẩu bị giết oan, bao nhiêu con cá mập bị giết chỉ để lấy một cái vi cá bé xíu của nó, bao nhiêu con hổ bị giết và gàn đi đến chỗ tuyệt chủng chỉ vì bị lấy bộ phận...chiến lược, chỉ vì mấy anh Ba Tàu hy vọng trở thành.“Võ Tòng đả hổ ”...trong một đêm (?). Không có đủ hổ thì các...anh Ba quay sang lấy...“đồ chơi ”...“bộ phận chiến lược” của trâu bò, của... ngựa để thay thế, với lối lý luận...ăn gì bổ nấy (?) – ăn gì...rồi mai đây...bộ phận đó “ của mình ” sẽ... y chang như vậy (?) . Cách đây vài năm bệnh dịch Sarr hoành hành tại Hoa Lục cũng vì dân bà Trung Quốc, kể cả các người mẫu, các nữ minh tinh màn bạc của Hồng Kông- Đài Loan và Lục địa Trung quốc...đua nhau tin tưởng rằng...ăn thịt chồn....sẽ bổ cái...(xxx) (?)...[chẳng lẽ đi bỏ ...cái... “môm”(?) hay cái ...ồn...(ào).... vốn có của người Tàu, khi hàng xóm đang cần yên giấc nghỉ ngơi ??] – Sau đó Chồn trở nên hiếm và quý (?), nên họ quay sang ăn ...mèo. Và mèo Việt Nam được xuất cảng sang Trung Quốc để thỏa mãn cái môm hay ăn của họ . Nhìn

hình anh nông dân, mập ú, với mái tóc chải bờm, người xấu trai nhất nước Tàu, kiêm luôn xấu trai nhất hành tinh, đó là anh Mao xính Xáng, lãnh tụ của các anh Ba tàu Cộng Sản, ta thấy ngay cái mồm hay ăn của Mao với cái nốt ruồi to tổ chẳng ở dưới, đó là thứ nổi bật nhất trong chân dung của Mao. Nên mọi người cũng không ngạc nhiên khi thấy buổi tiệc Mao khoản đãi Nixon năm 1972 gồm 72 món, gồm toàn thứ hàng... “siêu độc” như : tay gấu – chân con linh dương Tây Tạng ...v.v..-

Có lẽ biết được “gout” của các “đàn anh Trung Quốc vĩ đại” đó nên các lãnh tụ Bắc Việt Cộng, từ Hồ chủ Tịch trở xuống như Duẩn, Đồng, Giáp, Chinh...và sau này như Mười, Anh, Trọng Lú, Dũng chính đạo, Quang, Phúc hói, thị Ngân... mới ra sức hân mã để tìm tòi, chế biến những “đặc sản” đang có sẵn ở Việt Nam để cung phụng cho các “đàn anh vĩ đại” phương Bắc !!



Với con gà, người Việt Nam chúng ta có các món ăn như : “ Gà hấp muối ”-“ Gà rô ti ” – “ Gà

xé...phai (?) – “ Gà ...xả ớt ”- “ Gà ...xối mỡ ”- “ Gà....Quý Phi ” v.v.. , và cũng có những món gà kết hợp với một địa danh nào đó như ...- “ Gà ...Bạc Liêu ”, “ Gà ...Đồng Nai ”, chúng ta có thể lên list và sẽ có hàng trăm món ăn dính dáng đến gà.

Các lãnh tụ Bắc Việt Cộng trú thân ở “ Bắc Bộ Phủ ” tại Hà Nội, biết rằng các món ăn như Gà xả ớt, như Gà xé phai, Gà xối mỡ, Gà đút lò...các món này thường quá, không làm cho các “đồng chí xéng xáng phương bắc” được hài lòng và vui vẻ, nên tất cả bọn chúng đều...-“nhất trí”, “đồng ý”, “thông qua” một món ăn từ lâu đã được Hồ Chủ Tịch cất công bôn ba nói hải ngoại tìm tòi, cuối cùng Hồ Chủ Tịch anh minh của bọn chúng đã tìm được một món ăn mà các “đồng chí xéng xáng phương bắc” rất ưa thích, rất hẫu, nó cũng là một món ăn dính dáng với...con Gà, nay bọn chúng lại đem ra chế biến thêm bớt gia vị để phù hợp với tình hình mới kể từ khi khối Cộng Sản Đông Âu sụp đổ, và thành trì của Đảng Cộng Sản tại điện

Kremli tan rã. Và nhất là để món ăn này thật sự được các “Đông Chí xénh xáng phương Bắc” hài lòng để từ đó ra tay cứu vớt bọn chúng.

Mới đây trong một bản tin của Reuter- Anh Quốc, có nói đến một cách ăn mới của người Trung Hoa ở tỉnh Quảng Đông, Trùng Khánh và Vân Nam, đó là món thịt gà có nọc rắn bên trong . Con gà được để cho một con rắn độc cắn vào cổ . Nọc độc của rắn sẽ làm cho con gà chết lập tức . Sau đó con gà này sẽ được làm thịt ngay tại chỗ cho thực khách. Bản tin này không nói đến thực khách ăn món này có bị bệnh hay không và cũng không nói đến có tác dụng tăng cường dương tính hay không .

Đọc được tin này, bọn đang trú thân tại “ Bắc Bộ Phủ Hà Nội”mừng hóm, sẵn với niềm tự hào chúng là “đỉnh cao trí tuệ loài người”, bọn chúng đều đồng loạt nghĩ ra một món ăn mà bọn chúng cho rằng sẽ làm các “đàn anh phương bắc” ưa thích. Món ăn này cũng được làm từ... Gà, món ăn này chúng thường vênh váo, tự hào cho rằng là...“độc chiêu”, không có một món ăn của bất cứ nước nào trên thế giới có, ngay cả ở Pháp, với nền văn minh ẩm thực hạng nhất trên thế giới cũng không thể có được món ăn này.

“Bọn ở Bắc Bộ Phủ” này thường vênh váo, tự hào cho rằng món ăn này làm rất công phu, gồm tinh hoa từ chất nọc độc của Rắn “kết hợp hài hoà ” với thịt của con Gà. Theo bọn chúng, do sự “kết hợp hài hòa” này, các vị giác, khứu giác của người ăn khi thưởng thức món ăn này sẽ được thăng hoa lên một “tầm cao mới”, hơn hẳn món ăn nào trong 375 món ăn của Từ Hy Thái Hậu, triều đình nhà Thanh khoản đãi các đặc sứ Phương Tây năm 1865, và càng hơn hẳn bất cứ món ăn nào trong 72 món ăn của Mao và Chu khoản đãi Nixon và Kissinger năm 1972.

Món này được bọn chúng rất hãnh diện, vênh váo rêu rao như sau:

.....“ Rắn được CÕNG trên lưng của người và được thả vào chuồng gà, để cho rắn rượt đuổi đám “gà nhà”, cảnh tượng này, theo bọn chúng nói với quan thầy của chúng ở “Trung Nam Hải” sẽ trông vui hơn và thịt của gà lúc này mớingon hơn, bổ hơn, - Món này có cái tên thật dài : - Cõng rắn cắn gà nhà -

. Và đám chuyên gia CỒNG RẮN này, chúng ở Bắc Bộ Phủ-Hà Nội . Vì cái tên của món ăn này quá dài nên khó nhớ, nên dân gian Việt Nam đành gọi tắt là.....-“ Gà....Bắc Bộ Phủ .” . Gọi như thế vẫn còn dài, dân chúng gọi tắt một lần nữa, cuối cùng gọi là....-“ GàBắc Bộ ”

Trước “Hồ chủ Tật” và đám lâu la đầu trộm đuôi cướp, du thủ du thực, đàn em của Hồ ở Bắc Bộ Phủ có Lê Chiêu Thống cũng đã làm món ăn này để dâng lên bọn bành trướng phương Bắc“xực phàn”, nhưng đã bị Vua Quang Trung Nguyễn Huệ đánh tan nát bè lũ và bọn xâm lược Bắc Phương vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu (năm 1789), cũng là năm con Gà.

Bọn Tàu phù ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Vân Nam, ở Tứ Xuyên v.v....thua xa bọn chó đẻ ở Bắc Bộ Phủ tại Hà Nội . Thua xa nhiều lắm - “ Con Gà ” nào lạng quạng đòi tự do, dân chủ, Hoàng Sa, Trường Sa, Bâu xít Tây Nguyên, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Formosa Hà Tĩnh, Bình Dương phố Tàu, vùng Đà Nẵng khu tự trị, trời vùng biển, chủ quyền này nọ- Bọn côn quang chó đẻ này sẽ sẵn sàngcồng rắn thả vào chuồng gà.... cho chúng cắn gàcho bỏ ghét v à bọn chúng sẽ làm thịt chế biến thành món ăn “ Gà Bắc Bộ Phủ ” cho quan thầy của chúng ở Trung Nam Hải ăn thịt !!! –

Người viết
Ctsq Nguyễn văn Sơn 1728

